



ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เรื่อง การบริหารวงเงินการโอนเงินเดือนของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)

ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการโอนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการโอนเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการโอนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบกับระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานศาสนการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ ให้นำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และหรือเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด มาบังคับใช้กับพนักงานศาสนการ โดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การโอนเงินเดือนของพนักงานศาสนการ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ยกเว้นโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยอนุโลม และมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ มติที่ ๕๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณาโอนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยอนุโลม ประกอบกับประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานศาสนการ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๒. การบริหารวงเงินและการพิจารณาโอนเงินเดือน

ให้กำหนดวงเงินงบประมาณในการโอนเงินเดือนร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ พนักงานศาสนการ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ยกเว้นโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๒.๑ วงเงินร้อยละ ๒.๙๐

จัดสรรให้แก่พนักงานศาสนการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป มอบหมายให้ เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน/กอง เป็นผู้บริหารวงเงินจัดสรรให้แก่พนักงานศาสนการ ในสังกัดโดยนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานศาสนการ มาประกอบการพิจารณา โอนเงินเดือน

๒.๒ วงเงินร้อยละ ๐.๑๐

การบริหารวงเงินในภาพรวม โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเป็นผู้พิจารณาพนักงานศาสนการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในรอบระยะเวลาการประเมินครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) อยู่ในระดับดีเด่นหรือดีมาก และเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ดีเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ และบังเกิดผลดีต่อราชการ



๓. การบริหารวงเงินสำหรับพนักงานศาสนการที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสังกัด

๓.๑ พนักงานศาสนการผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้นำอัตราเงินเดือนของผู้นั้นไปคำนวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ผู้ นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แล้วส่งผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

๓.๒ พนักงานศาสนการผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่พนักงานศาสนการผู้ นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการส่งข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ตามระยะเวลาที่พนักงานศาสนการผู้ นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ

๓.๓ พนักงานศาสนการผู้ใดได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่พนักงานศาสนการผู้ นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการส่งข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

๓.๔ พนักงานศาสนการผู้ใดโอนหรือย้ายหลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือ วันที่ ๑ กันยายน ให้นำอัตราเงินเดือนของพนักงานศาสนการดังกล่าวไปคำนวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในส่วนราชการเดิม แล้วส่งผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

๓.๕ พนักงานศาสนการผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอนุโลม ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ ๑ มีนาคม หรือ วันที่ ๑ กันยายน ให้นำอัตราเงินเดือนของผู้ นั้นมาคำนวณรวมเป็นวงเงินงบประมาณในวันที่ ๑ มีนาคม หรือ วันที่ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอินทพร จั่นเอี่ยม)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ